



■ หุ่นกำไรเด่นผลงานดีต้องยกให้กับ บมจ.บิสซิเนสอะไลमेंท์ (BIZ) ผู้นำทางด้านติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา หลังโชว์ผลงานงวด 9 เดือนแรก โตทะลักโดนใจมีกำไรสุทธิแตะ 395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,768% แกรมบอร์ดใจดีโอนุมัติเงิน 100 ล้านบาท จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.25 บ./หุ้น งานนี้ ผู้ถือหุ้นเตรียมรับทรัพย์เป็นของขวัญปีใหม่ วันที่ 21 ธันวาคมนี้ ฟากบักบอส “สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์” บอกว่าผลงานปีนี้โดดเด่นไปแบบชนิดๆ และอาจมีเรื่องดีๆ

เข้ามาให้ได้ชื่นใจกันอีก เอาเป็นว่า สัญญาเดิขนาดนี้ ผู้ถือหุ้นรู้แล้วสบายใจไว้กังวล! ■ ตั้งแต่ “พงษ์เทพ วิชัยกุล” เข้ามานั่งบริหาร บมจ.เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตซันแนล โลจิสติกส์ (NCL) ก็มีความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ให้แฟนคลับได้ฮือฮาอยู่ตลอด เพราะทุ่มทำงานสุดตัวจัดกระบวนการที่ธุรกิจให้สดใสใโลกกว่าเดิม หวังขยายอาณาจักร NCL ให้โดดเด่นทั้งธุรกิจ Logistics และ non-Logistics รองรับเติบโตในอนาคต



สมพงษ์  
ชื่นกิติยานนท์



พงษ์เทพ วิชัยกุล

และสร้างฐานกำไร เข้าตำรา “หุ้นดีอนาคตไกล” แฟนคลับเห็นแล้วอย่าช้า ระยะการฟื้นตัวแบบนี้รีบเก็บเข้าพอร์ตให้ไว ■ ■ บันบุญ... โดย ทีเอ็มบีธนาคาร หรือ ทีทีบี (ttb) เชิญชวนคนไทยวางแผนลดหย่อนภาษีด้วยการทำบุญผ่าน “บันบุญ” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและสถานศึกษา 10 แห่ง สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่าของยอดเงินที่บริจาคจริง หรือ สามารถเลือกบริจาคให้มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ กว่า 180 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งลดหย่อนภาษีได้เท่ากับยอดบริจาคจริง โดยข้อมูลการบริจาคจะส่งไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นภาษี ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ “บันบุญ” <https://www.punboon.org> ■ ■ บริษัท ที่ดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น หรือ TWZ แจกจ่ายตามที่บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ในระหว่างวันที่ 13-20 ธันวาคม 2564 นั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และอาจส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการรับจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอขยายระยะเวลาจองซื้อ เป็นระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม 2564 ส่วนระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราผลตอบแทน 6.25% ต่อปี ยังคงกำหนดเดิมคือ ระหว่างวันที่ 13-20 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ■ ■

**เยาวลักษณ์ สมจิตรสกุล**